

คำประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
นายวิมล มนต์เอื้อศิริ



นายวิมล มนต์เอื้อศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๑ ที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม รุ่นที่ ๒ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษาวิชาเอกชีววิทยา วิชาโทเคมี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔

เมื่อจบการศึกษา นายวิมล มนต์เอื้อศิริ ได้สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาสาพัฒนาชนบท (อสพ.) สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมกับสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเลยได้ แต่ได้ตัดสินใจเลือกการเป็นนักพัฒนาโดยเล็งเห็นว่าชนบทเป็นห้องเรียนที่ใหญ่มาก ทั้งมีจำนวนผู้เรียนไม่จำกัด การที่คนในชุมชนมีความรู้พื้นฐานต่างกัน ส่งผลให้สังคมชนบทยังไม่มีความเข้มแข็ง พอนับเป็นความท้าทายของผู้ที่ทำงานพัฒนาที่จะขจัดปัญหาดังกล่าว จึงบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพัฒนากรตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นับแต่นั้นมา นายวิมล มนต์เอื้อศิริ ได้พัฒนาตนและพัฒนางานจนได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามลำดับ และปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่หลายจังหวัด อาทิ เช่นสิงห์บุรี พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยการระดับ ๙ ประจำศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๑๒ จังหวัดยะลา และดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน

นายวิมล มนต์เอื้อศิริ เป็นศิษย์เก่าที่นำความภาคภูมิใจสู่สถาบัน เพราะระหว่างการศึกษาเป็นผู้ที่มีประวัติการเรียนดี และมีภาวะการเป็นผู้นำ เคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การนิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม และร่วมกิจกรรมทุกประเภทของสถาบัน เมื่อรับราชการในกรมการพัฒนาชุมชน ได้มุ่งมั่นในการทำงานอย่างจริงจัง โดยส่งเสริมผู้นำชุมชนในชนบท สร้างและพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง อาทิ การส่งเสริมอาชีพ และการระดมทุนเพื่อการออมทรัพย์ไว้ส่งเสริมการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ระบบน้ำประปา น้ำเพื่อการเกษตร การส่งเสริม ด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนนอกระบบให้มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิต การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำ และ

องค์กรชุมชนในด้านต่าง ๆ แนวทางการทำงานดังกล่าว มีผลให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบา ประชาชนในหน่วยงาน หรือพื้นที่ที่รับผิดชอบตลอดมา ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่เป็นที่ประจักษ์ โดยมีอุดมการณ์ในการทำงาน “ความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนา คือการที่ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น เมื่ออำนาจการพัฒนาของประชาชนมีเต็มที่จะสามารถทดแทนอำนาจการปกครองได้”

ด้วยความรู้ความสามารถประกอบกับบทบาทอันโดดเด่นในการสร้างคุณงามความดีแก่สังคมและแก่ประเทศชาติดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรยกย่องให้นายวิมล มนัสเอื้อศิริ เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาคูณหงส์ค่า ประเพณีศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป